

Các danh xưng của Chúa Thánh Thần theo sách GIghCg 4/ 4

(Trích khóa Thánh Lễ Seattle #120. Lm Gioan Nguyễn Lợi)

[Bài liền trước: Thần Chân Lý]

4) **Đấng Phù Trợ - Parakletos**



Điểm sắp trình bày rất là hấp dẫn. Thần Khí được Chúa Giêsu gọi là **Parakleton** hoặc **Parakletos** (theo bản gốc Hilạp), được dịch ra Advocatus (Latinh), Advocate hay Paraclete (Anh văn), và Avocat hay Paraclet (Pháp văn).

Nên dịch **Parakletos** sang Việt ngữ như thế nào? Nên dịch Parakletos ra *Đấng Phù Trợ* (hoặc *Phò Trợ*) vì **PARA** có nghĩa **Ở Bên Cạnh**; **KLETOS** là **Được Kêu Đến** (Được Cầu Xin Đến). Mà **PHÙ** (hay là **PHÒ**), theo Hán Việt, là **Đi Theo Bên Cạnh Để Giúp Đỡ**, lột được nghĩa của tiếp đầu ngữ **PARA**, như trong chuyện Quan Công **Phò** Nhị Tẩu, nghĩa là Quan Công đi theo bên cạnh hai chị dâu để bảo vệ.

Và đó cũng là ý của cuốn GIghCg #692: *Khi Đức Giê-su loan báo và hứa Thánh Thần sẽ đến, Người gọi Thánh Thần là Đấng Parakleton, theo nguyên ngữ là: "Đấng được gọi đến kề bên", Ad-vocatus. (Ga 14:16.26; 15:26; 16:7)...* (Theo bản Latinh của GIghCg)

Theo thuật ngữ dùng ở toà án, Thánh Thần là Đấng được cầu xin tới ở gần bên để giúp mình về pháp luật, để nói dùm, để biện hộ cho mình.

Khi còn ở trần gian Chúa Giêsu là Đấng Phù Trợ: Ngài đã ở bên cạnh các môn đệ.



Khi sắp về Trời và sẽ không còn ở trần gian bằng thể xác để chúng ta thấy nữa, Ngài báo trước Ngài sẽ chết, sống lại, và lên Trời để rồi sai phái Thánh Thần từ Chúa Cha xuống giúp các môn đệ; Ngài khẳng định như được ghi ở Phúc âm theo thánh Gioan (Ga 14:16): *Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.*

Và hiện giờ Chúa Giêsu trên Thiên Đàng đóng vai Đấng Phù Trợ của các môn đệ mình, của Giáo hội, trước mặt Thiên Chúa Cha, như Thư 1 của Thánh Gioan (1 Ga 2:1) đã quả quyết: *Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Phù Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức*

Giêsu Kitô, Đấng Công Chính.

Vậy, về vai trò Đấng Phù Trợ, chúng ta thấy: khi còn ở trần gian, **Chúa Giêsu Kitô** là **Đấng Phù Trợ Hữu Hình** bên cạnh các Môn Đệ; và hiện giờ, Ngài là **Đấng Phù Trợ vô hình** cho Giáo Hội **trước mặt Chúa Cha**, đang khi ở trần gian này, khởi đầu với biến cố Hiện Xuống, **Thánh Thần** đóng vai **Đấng Phù Trợ vô hình** nhưng lại rất hữu hiệu cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta.



Paracletos là biệt danh Chúa Giêsu đã dùng để chỉ rõ về Chúa Thánh Thần mà Thánh Gioan đã ghi nhận lại trong Phúc âm. Nhiều bản dịch đã dịch Parakletos (Đấng Phù Trợ) ra một chữ khác, như Đấng An Ủi, Đấng Bảo Vệ, Trạng sư... Nhưng nghĩa chính xác của Parakletos là Đấng đã được cầu xin tới luôn ở bên cạnh để giúp chúng ta *theo nhu cầu*. Vì thế, nếu chúng ta có nhu cầu được an ủi thì Đấng Phù Trợ (Parakletos) sẽ là Đấng An Ủi; Ngài sẽ là Đấng Phù Trợ, Đấng Bảo Vệ, Đấng Bênh Vực... nếu nhu cầu của chúng ta là cần được phù trợ, bảo vệ, bênh vực... Nghĩa là, Đấng Phù Trợ (Parakletos) là sự tiếp tục hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian bên cạnh chúng ta, sau khi Ngài trở về với Chúa Cha, để chúng ta được luôn an tâm: qua nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu Kitô mới giữ được lời hứa luôn ở với chúng ta, Emmanuel của chúng ta... (Mt 28:20)

Theo thánh Gioan, Đấng Phù Trợ cũng là **Thầy Dạy** cho chúng ta, là **chứng nhân cho Chúa Giêsu**, và là **Vị đứng ra công tố** thế gian, như được trình bày ở GIGhCg #729: *Chỉ khi đến Giờ sắp được tôn vinh, Đức Giê-su mới hứa ban Thánh Thần, vì lời Thiên Chúa hứa với Tổ phụ sẽ được thực hiện nhờ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người (x. Ga 14:16-17.26; 15:26; 16:7-15; 17:26):. Đáp lời cầu xin của Đức Giêsu, Chúa Cha sẽ ban cho các môn đệ Thánh Thần chân lý, Đấng Phù Trợ khác; Thánh Thần sẽ được Chúa Cha cử đến nhân danh Đức Giêsu; Đức Giêsu sẽ từ Chúa Cha phái Chúa Thánh Thần đến vì Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha. Thánh Thần sẽ đến, chúng ta sẽ nhận biết Người, Người sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi. Người sẽ lưu lại với chúng ta, dạy dỗ chúng ta mọi sự và nhắc cho chúng ta tất cả những gì Đức Kitô đã nói với chúng ta, và Người sẽ làm chứng về Đức Kitô. Người sẽ dẫn chúng ta đến chân lý trọn vẹn và sẽ tôn vinh Đức Kitô. Người sẽ chứng minh cho thế gian thấy sai lầm của họ về tội lỗi, về công chính, và về xét xử.*

Tạm kết những gì vừa được trình bày về Chúa Thánh Thần:

Chúng ta ý thức Chúa Thánh Thần, giống như Bí tích Thánh Thể, có rất nhiều danh xưng. Sở dĩ vậy, là vì: không có Chúa Thánh Thần, không thể sống đời Kitô-hữu trong nhiều cảnh huống được. Thế nên, phải khuyến khích nhau bắt đầu tập mộ mến Chúa Thánh Thần.

Vai trò của Thánh Thần là vai trò của Tình Yêu. Ngài là Tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta đã từng nhấn mạnh: **vai trò của Chúa Thánh Thần là nối kết!** Nhờ vai trò nối kết này mà Thánh giá **†** đã trở thành Dấu Cọng **+**: Chúa Giêsu đã lôi kéo chúng ta đến với Ngài qua tác động Tình yêu nối kết của Chúa Thánh Thần. (xem Ga 12:32)



Thật vậy, Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta với Chúa Giêsu Kitô khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trong giây phút linh thiêng ấy, Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta với Chúa Giêsu Kitô để rồi nên giống Chúa Giêsu Kitô; và rồi, trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta được tái sinh và trở nên con cái của Thiên Chúa Cha, đàn con nghĩa tử của Ngài.



Vai trò Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ cũng là vai trò nối kết, như chúng ta sẽ có dịp trình bày chi li hơn. Bây giờ, có thể vắn gọn như thế này: trong Thánh Lễ, Giáo hội xin Chúa Cha, vì công đức của Chúa Giêsu Kitô, sai phái Chúa Thánh Thần xuống để Ngài nối kết bánh và rượu với Chúa Giêsu Kitô tới mức độ trở thành chính Thân Thể Chúa Giêsu Kitô. Và rồi, Thánh Thần tiếp tục nối kết mỗi Kitô-hữu và toàn thể cộng đoàn phụng vụ cũng như toàn thể Giáo hội Phổ quát với nhau trong chính cơ thể Chúa Giêsu Kitô để tạo nên Giáo hội Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần tận tình tiếp tục thánh hóa chúng ta nên giống Chúa Kitô trong tâm tình, lời nói và việc làm, nghĩa là, cùng với Chúa Kitô, trở nên hy lễ thiêng liêng (hy lễ trong Thần Khí) đẹp lòng Thiên Chúa Cha trong cuộc sống hằng ngày, cuộc sống của niềm vui chung trong nỗ lực phục vụ nhau: cuộc sống trong Thần Khí Chúa Kitô, Đấng đã đến để phục vụ.

